

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๓๑๙๖๐



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบประมวลผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครองอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยภายในห้องพักและบริเวณโรงแรมให้สอดคล้องกับรูปแบบของโรงแรมในปัจจุบัน เช่น แพ โฮสเทล เต็นท์ เป็นต้น ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมได้มอบหมายให้กรมการปกครองในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากนายทะเบียนโรงแรมและผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ทั้งในรูปแบบเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน google form พร้อมทั้งแจ้งให้อำเภอดำเนินการดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
 ๒. รวบรวมและประมวลความคิดเห็นข้างต้นทั้งในส่วนของจังหวัดและอำเภอ แล้วแจ้งให้กรมการปกครองทราบ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
- เพื่อกรมการปกครองจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวกุลวรา ไชมพัตร เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๐๑ ๑๘๕๒ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาคม จงจิระ)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักการสอบสวนและนิติการ
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓
โทร./โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๙



แบบรับฟังความคิดเห็น แบบ google form

แบบปรับปรุงความคิดเห็น

ต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ส่วนที่ ๑ หน่วยงานผู้จัดทำข้อมูล

ส่วนการศึกษาคำถามสงวนเรียบร้อย ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

ส่วนที่ ๒ หน่วยงานผู้ให้ความคิดเห็น

- ๒๑ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ
๒๒ ที่ทำการปกครองอำเภอ..... จังหวัด หรือ
๒๓ หน่วยงานราชการ หรือ
๒๔ หน่วยงานเอกชน

ส่วนที่ ๓ คำชี้แจง

สภาพปัญหาและความจำเป็น ด้วยกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดลักษณะของสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และมาตรฐานความปลอดภัยภายในห้องพักและบริเวณที่พักของโรงแรมแต่ละประเภท โดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันได้มีการนำอาคารพาณิชย์หรือบ้านพักอาศัยภายในชุมชนมาให้บริการห้องพักเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ซึ่งที่พักดังกล่าวมีจำนวนห้องพักเกินกว่า ๔ ห้อง และจำนวนผู้พักเกินกว่า ๒๐ คน รวมทั้งได้มีการนำที่พักรูปแบบอื่นมาให้บริการที่พักซึ่งมีลักษณะเฉพาะของที่พักแตกต่างกัน เช่น แพ เต็นท์ โฮสเทล เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการที่ภายในชุมชนและกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของภายในโรงแรมในปัจจุบัน จึงได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ของสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและกำหนดมาตรฐานในการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ความปลอดภัยภายในห้องพักและบริเวณที่พักที่มีรูปแบบพิเศษ เช่น แพ เต็นท์ โฮสเทล เป็นต้น

ส่วนที่ ๔ แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๔.๑ ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องเห็นด้วย กรณีผู้แสดงความคิดเห็นเห็นด้วยตามร่างกฎกระทรวงฯ หรือเห็นด้วยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อดังกล่าวของกฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๔.๒ ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย กรณีผู้แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อดังกล่าวของกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายข้อ	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (✓)
๑	ให้สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคาร เดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้อง และมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินสี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคน เดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมี ลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้ เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่ รัฐมนตรีกำหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (๓) ของ บทนิยามคำว่า “โรงแรม” ในมาตรา ๔	สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม คือ สถานที่พักอื่นใด ตาม (๓) ของบทนิยามคำว่า “โรงแรม” ในมาตรา ๔ ซึ่งจะต้องมีลักษณะ และการดำเนินการที่ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นและประกอบ กิจการโดยบุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (ก) มีสัญชาติไทย (ข) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (ค) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย การทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ ที่สถานที่พักนั้นตั้งอยู่ไม่น้อยกว่าหกเดือน (ง) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย		

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายย่อ		
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (x)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
		(จ) ไม่เป็นคนที่ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฎว่าเป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ			
		(ฉ) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ			
		(ช) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์			
		(๒) เป็นสถานที่พักที่เป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยอาคารต้องมีลักษณะที่ครบถ้วน ดังต่อไปนี้			
		(ก) มีจำนวนห้องพักสำหรับให้บริการแก่ผู้พักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน			

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท รายชื่อ	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (✓)
		<p>สิบห้อง โดยห้องพักต้องมีเลขที่ประจำห้องพักกำกับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิกโดยให้แสดงไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในกรณีที่มีหลายอาคาร เลขที่ประจำห้องพักแต่ละอาคารต้องไม่ซ้ำกัน ประตูห้องพักให้มีช่อง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ และมีกลอนหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง</p>		
		<p>(ข) มีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินห้าสิบคน</p>		
		<p>(ค) เป็นอาคารที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักนั้น มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม โดยไม่มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น</p>		
		<p>(ง) มีความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย โดยผู้ซึ่งได้รับ</p>		

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและรายชื่อ	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (✓)
		ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น		
		<p>(จ) มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่เกินสองชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมีมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคาร และวัสดุภายใน จำนวนคูหาละ ๑ เครื่อง</p> <p>(๒) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมีมือถือในแต่ละชั้น จำนวน ๑ เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกกระชั้นไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครื่อง</p> <p>(๓) การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร และต้องติดตั้งไว้ในที่สามารถมองเห็นและอ่านคำแนะนำการใช้ได้โดยสะดวก</p>		

ชื่อ	กฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	กฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่มอบหมาย รวบรวม	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (x)
		<p>(๔) เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก</p> <p>(๕) มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มีความสูงไม่เกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่องทุกคูหา</p> <p>(๒) อาคารตาม (๑) ที่มีความสูงเกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ภายในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา</p> <p>(๓) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) และ (๒) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น</p>		
		<p>(๓) เป็นสถานที่พักที่มีลักษณะที่ติดตั้งดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ตั้งอยู่ในที่ดินที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักนั้น มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม โดยไม่มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายอื่น</p>		

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (x)
		เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น		
		(ข) ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย		
		(ค) ต้องไม่มีการใช้พื้นที่ประกอบกิจการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น เว้นแต่การพักอาศัยของผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พัก หรือบุคคลในครอบครัวเท่านั้น		
		(๔) เป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน		
		(๕) เป็นสถานที่พักที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักนั้น ได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด		

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ .) พ.ศ. ...	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ระบุ)	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (✓)
		<p>(๖) เป็นสถานที่พักที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักนั้น ได้รับใบรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมซึ่งมีอายุ ๕ ปี จากนายทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด</p>		
		<p>(๗) เป็นสถานที่พักที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักซึ่งได้รับใบรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจากนายทะเบียนตาม (๖) ได้จัดให้มีการบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พัก และจำนวนผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก โดยให้ผู้พักแต่ละคนลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พัก หากผู้พักมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และเข้าพักตามลำพัง ให้ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักหรือผู้แทนลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย และนำไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พักให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก และต้องเก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี และต้องให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก ให้ใช้แบบบัตรทะเบียนผู้พักตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยอนุโลม</p>		

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทรายชื่อ	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (x)
		(๘) เป็นสถานที่พักที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักซึ่งได้รับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจากนายทะเบียนตาม (๖) ยินยอมโดยปริยายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจได้เช่นเดียวกันกับโรงแรมตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗		
๑/๑	-	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุใบรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมการเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพัก การเปลี่ยนชื่อสถานที่พัก และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดในใบรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด		
๒	<p>โรงแรมแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) โรงแรมประเภท ๑ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก</p> <p>(๒) โรงแรมประเภท ๒ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร</p> <p>(๓) โรงแรมประเภท ๓ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ</p>	<p>โรงแรมแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) โรงแรมประเภท ๑ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก</p> <p>(๒) โรงแรมประเภท ๒ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร</p> <p>(๓) โรงแรมประเภท ๓ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ</p>		

ชื่อ	กฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	กฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทโรงแรมที่	
			เห็นด้วย (๗)	ไม่เห็นด้วย (๘)
	<p>ประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา</p> <p>(๔) โรงแรมประเภท ๔ หมายความว่า สถานที่ให้บริการหรือห้องพัก ห้องอาหาร ประกอบอาหาร หรือสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ หมายความว่าด้วยสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ และห้องประชุมสัมมนา หรือ</p> <p>(ข) โรงแรมที่มีลักษณะตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งอาคารมีลักษณะตามข้อ ๓ (๓) หรือห้องพักมีลักษณะตามข้อ ๗/๑</p> <p>(ค) โรงแรมที่มีลักษณะตาม (ก) ซึ่งอาคารมีลักษณะตามข้อ ๓ (๓) หรือห้องพักมีลักษณะตามข้อ ๗/๑</p>	<p>สถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ หรือห้องประชุมสัมมนา</p> <p>(๔) โรงแรมประเภท ๔ หมายความว่า</p> <p>(ก) โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ และห้องประชุมสัมมนา หรือ</p> <p>(ข) โรงแรมที่มีลักษณะตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งอาคารมีลักษณะตามข้อ ๓ (๓) หรือห้องพักมีลักษณะตามข้อ ๗/๑</p> <p>(ค) โรงแรมที่มีลักษณะตาม (ก) ซึ่งอาคารมีลักษณะตามข้อ ๓ (๓) หรือห้องพักมีลักษณะตามข้อ ๗/๑</p>	เห็นด้วย (๗)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
๓	<p>สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย</p> <p>(๒) เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจร</p>	<p>สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย</p> <p>(๒) เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจร</p>		คงเดิม

ข้อ	กฎกระทรวงกึ่งประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกึ่งประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกึ่งประเภท ราชย์ชื่อ	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (X)
	<p>(๓) ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจ โรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และการประกอบ กิจการอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบ ธุรกิจโรงแรม</p> <p>(๔) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับ โบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถาน อันเป็นที่ เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อันใดอันจะทำให้ ให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทั่งต่อความ มั่นคงและการดำรงอยู่ของสถานที่ดังกล่าว หรือ จะทำให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น</p>			
๔	<p>โรงแรมต้องจัดให้มีการบริการและ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พักอย่างน้อย ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก</p> <p>(๒) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกโรงแรมโดยจะจัดให้มี เฉพาะภายนอกห้องพักก็ได้ แต่ต้องมีจำนวน เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้พัก</p> <p>(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง</p>	คงเดิม		

ข้อ	กฎกระทรวงกึ่งหมวดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกึ่งหมวดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกึ่งหมวดประเภทฯ รายข้อ	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (x)
	(๔) ระบบรักษาความปลอดภัยอย่าง ทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง			
๔/๑	-	<p>อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่มีลักษณะเป็น แพ สิ่งปลูกสร้างลอยน้ำที่อยู่ประจำที่ หรือสิ่งปลูกสร้าง รुकัลำนำ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน้ำไทย แล้วแต่กรณี ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) จัดให้มีเครื่องลอยน้ำหรือเรือชูชีพเท่า จำนวนผู้พักของแต่ละห้องพัก โดยติดตั้งไว้ในตำแหน่ง ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและให้มีป้ายแสดงจุดที่ ติดตั้งให้เด่นชัด</p> <p>(๒) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ</p> <p>(๓) กรณีที่มีการประกอบอาหารและ ให้บริการอาหารบนอาคารที่มีลักษณะเป็นแพ สิ่งปลูก สร้างลอยน้ำที่อยู่ประจำที่ หรือสิ่งปลูกสร้างรुकัลำนำ แล้วแต่กรณี ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด ถึงละไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวนอย่างน้อย ๑ ถึง และจัดให้มีถังเก็บเศษอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร โดยจัดให้มีจำนวน ๒ ถึง ต่อจำนวน ๓๐ คน มีให้นำข้อ ๘ ของกฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับ</p>		

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (✗)
๔/๒	-	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่มีลักษณะเป็นเต็นท์ กระโจม เฟิง หรืออาคารอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในห้องพัก และบริเวณทางเดินระหว่างอาคารนั้นกับสถานที่อื่นใดภายในบริเวณโรงแรม		
๕	โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกส่วนสำหรับสำหรับชายและหญิง และต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดยจัดแยกส่วนสำหรับชายและหญิง และต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โรงแรมประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือโรงแรมที่ห้องพักรับมีลักษณะตามข้อ ๗/๑ ต้องจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก		
๖	ห้องพักรับต้องไม่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้าย หรือมุ่งหมายให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา	คงเดิม		
๗	ห้องพักรับต้องมีเลขที่ประจำห้องพักรับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิกโดยให้แสดงไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักรับที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในกรณีที่มีโรงแรมใดมีหลายอาคารเลขที่ประจำห้องพักรับแต่ละอาคารต้องไม่ซ้ำกัน	คงเดิม		

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ระบุ)	
			เห็นด้วย (ง)	ไม่เห็นด้วย (ง)
	ประตูห้องพักใหม่ช่อง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ และมีกลอนหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง			
๓/๑	-	ห้องพักที่ให้บริการแบบห้องพักรวมโดยคิดค่าบริการเป็นรายคนต้องจัดให้มีเลขที่ประจำเตียงกำกับไว้ทุกเตียงเป็นเลขอารบิกโดยให้แสดงไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีให้นำข้อ ๗ ของกฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับ		
๓/๒	-	ห้องพักในเต็นท์หรือที่มีลักษณะใกล้เคียง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่สามารถล็อกห้องพักจากภายในและภายนอก มีให้นำข้อ ๗ วรรคสอง ของกฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับ		
๔	สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมืดและต้องสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ตลอดเวลา	คงเดิม		
๕	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในห้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรม อาคารเป็นโรงแรมหรือมีใบรับรองการตรวจ	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในห้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร		

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (✓)
	สภาอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่มีลักษณะเป็นแปะ สิ่งปลูกสร้างลอยน้ำที่อยู่ประจำที่ หรือสิ่งปลูกสร้างรูกำลังน้ำต้องมีหลักฐานแสดงว่า ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
๑๐	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผ่านการตรวจพิจารณาจากนายทะเบียนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗	คงเดิม		
๑๑	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องมีการรักษาความสะอาด มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ และมีระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายอากาศที่ถูกต้องลักษณะ	คงเดิม		

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	รณกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท รณกฎ		ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (✓)	
๑๒	<p>อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มีความสูงไม่เกินสองชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมีมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารและวัสดุภายใน จำนวนคูหาละ ๑ เครื่อง</p> <p>(๒) อาคารอื่นนอกจากรวม (๑) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมีมือถือในแต่ละชั้น จำนวน ๑ เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกกระชั้นไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า ชั้นละ ๑ เครื่อง</p> <p>(๓) การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร และต้องติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นและอ่านคำแนะนำการใช้ได้โดยสะดวก</p> <p>(๔) เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ตลอดระยะเวลาสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก</p>				

คงเดิม

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (V)
๑๓	<p>อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มีความสูงไม่เกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่องทุกคูหา</p> <p>(๒) อาคารตาม (๑) ที่มีความสูงเกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา</p> <p>(๓) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) และ (๒) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น</p>	คงเดิม		
๑๔	<p>อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องมีช่องทางเดินภายในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร</p>	คงเดิม		
๑๕	<p>อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟตามหลักเกณฑ์</p>	คงเดิม		

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	
			เห็นด้วย (ง)	ไม่เห็นด้วย (ง/)
๑๖	<p>อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ภายในอาคารต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติและสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน</p> <p>ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับเครื่องหม้อไอน้ำแสดงทางออกฉุกเฉินทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง</p>	คงเดิม		
๑๗	<p>บ่อเกรอะและบ่อซึมของส่วนของอาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่กรณีที่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ต้องตามหลักสุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม</p>	คงเดิม		

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทรายข้อ	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (x)
๑๘	<p>โรงแรมประเภท ๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง</p> <p>(๒) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก</p> <p>(๓) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก</p>	ยกเลิก		
๑๙	<p>โรงแรมประเภท ๒ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก</p> <p>(๒) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกต้องสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก</p>	ยกเลิก		
๒๐	<p>โรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วม และระเบียงห้องพัก</p> <p>(๒) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกต้องสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง</p>	<p>โรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <p>(๑) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกต้องสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง เว้นแต่ห้องพักที่มีลักษณะตามข้อ ๓/๑</p> <p>(๒) กรณีมีห้องพักไม่เกิน ๘๐ ห้อง ให้มีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการได้ ดังนี้</p>		

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายละเอียด	
			เห็นด้วย (✓)	ไม่เห็นด้วย (✓)
	(๓) กรณีมีห้องพักไม่เกิน ๘๐ ห้อง ห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ความใน (๓) มิให้นำมาใช้บังคับแก่โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและโรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นต่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการซึ่งมีสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖	(ก) โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ สามารถตั้งสถานบริการได้ทุกประเภท (ข) โรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ หรือตั้งอยู่ในท้องถิ่นต่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ สามารถตั้งเฉพาะสถานบริการตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖		

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ) ผู้รับรองข้อมูล

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ

วันที่

แบบประมวลผลการรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

จังหวัด

แบบประมวลความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายละเอียด		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
๑	ให้สถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม และได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (๓) ของบทนิยามคำว่า “โรงแรม” ในมาตรา ๔	สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม คือ สถานที่พักอื่นใดตาม (๓) ของบทนิยามคำว่า “โรงแรม” ในมาตรา ๔ ซึ่งจะต้องมีลักษณะและการดำเนินการที่ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นและประกอบกิจการโดยบุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (ก) มีสัญชาติไทย (ข) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (ค) มีชื่อในทะเบียนบ้าน	ตามกฎหมายด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ที่สถานที่พักนั้นตั้งอยู่ไม่น้อยกว่าหกเดือน		

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๖	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท รายละเอียด		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)
		(ง) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย			
		(จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ			
		(ฉ) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ			
		(ช) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด			

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทรายละเอียด		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)
		(๒) เป็นสถานที่พักที่เป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยอาคารต้องมีลักษณะที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ (ก) มีจำนวนห้องพักสำหรับให้บริการแก่ผู้พักในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสิบห้อง โดยห้องพักต้องมีเลขที่ประจำห้องพัก กำกับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิกโดยให้แสดงไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในกรณีที่มีหลายอาคาร เลขที่ประจำห้องพักแต่ละอาคารต้องไม่ซ้ำกัน ประตูห้องพักให้มีช่องหรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ และมีกลอนหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง			
		(ข) มีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินห้าสิบคน			
		(ค) เป็นอาคารที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักนั้น มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม			

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายข้อ		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
		โดยไม่มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น			ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
		(ง) มีความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยต้องมีหนังสือรับรอง การตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย โดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่ง ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น			
		(จ) มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิง ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๑) อาคารที่มีลักษณะ เป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่เกินสองชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิด และขนาดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคาร และวัสดุภายใน จำนวนดูทะเล ๑ เครื่อง (๒) อาคารอื่นนอกจาก อาคารตาม (๑) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิง แบบมือถือในแต่ละชั้นจำนวน ๑ เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร			

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายชื่อ		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
		<p>ทุกระยะไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า ชั้นละ ๑ เครื่อง</p> <p>(๓) การติดตั้งเครื่อง ดับเพลิง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของ ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร และต้องติดตั้งไว้ในที่สามารถ มองเห็นและอ่านค่าแนะนำการใช้ได้ โดยสะดวก</p> <p>(๔) เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถ นำมาใช้งานได้โดยสะดวก</p> <p>(๕) มีการติดตั้งระบบสัญญาณ เตือนเพลิงไหม้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) อาคารที่มีลักษณะเป็น ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยวหรือ บ้านแฝดที่มีความสูงไม่เกินสองชั้นต้องมี ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ใน อาคารอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกคูหา</p> <p>(๒) อาคารตาม (๑) ที่มี ความสูงเกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญาณ เตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ภายในอาคารอย่าง น้อย ๑ เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา</p> <p>(๓) อาคารอื่นนอกจาก อาคารตาม (๑) และ (๒) ที่มีพื้นที่รวมกัน ทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน</p>			ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
		<p>๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น</p> <p>(๓) เป็นสถานที่พักที่มีลักษณะที่ตั้ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ตั้งอยู่ในที่ดินที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักนั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม โดยไม่มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยที่ดินจัดสรร กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>(ข) ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย</p> <p>(ค) ต้องไม่มีการใช้พื้นที่ ประกอบกิจการสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น เว้นแต่การพักอาศัยของผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พัก หรือบุคคลในครอบครัวเท่านั้น</p>				

ชื่อ	กฎหมายกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎหมายกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายละเอียด		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
		(๔) เป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน			
		(๕) เป็นสถานที่พักที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักนั้น ได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด			
		(๖) เป็นสถานที่พักที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักนั้น ได้รับใบรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมซึ่งมีอายุ ๕ ปี จากนายทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด			
		(๗) เป็นสถานที่พักที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักซึ่งได้รับใบรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจากนายทะเบียนตาม (๖) ได้จัดให้มีการบันทึกรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พัก และจำนวนผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก โดยให้ผู้พักแต่ละคนลงลายมือชื่อในบัตรทะเบียนผู้พัก หากผู้พักมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และเข้าพักตามลำพัง ให้ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักหรือผู้แทนลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย			

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายข้อ		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)
		และนำไปบันทึกลงในทะเบียนผู้พักให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากมีการลงทะเบียนเข้าพัก และต้องเก็บรักษาบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักไว้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี และต้องให้อยู่ในสภาพที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พัก ให้ใช้แบบบัตรทะเบียนผู้พักตามมาตรา ๓๕ โดยอนุโลม			
		(๘) เป็นสถานที่พักที่ผู้จัดตั้งและประกอบกิจการสถานที่พักซึ่งได้รับใบรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจากนายทะเบียนตาม (๖) ยินยอมโดยปริยายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจได้เช่นเดียวกับโรงแรมตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗			
		หลักการวินิจฉัย วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุใบรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมการเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพัก การเปลี่ยนชื่อสถานที่พักและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดใบรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด			

ชื่อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่มีเห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
	<p>โรงแรมแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) โรงแรมประเภท ๑ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก</p> <p>(๒) โรงแรมประเภท ๒ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร</p> <p>(๓) โรงแรมประเภท ๓ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือห้องประชุมสัมมนา</p> <p>(๔) โรงแรมประเภท ๔ หมายความว่า</p> <p>(ก) โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายความว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และห้องประชุมสัมมนา หรือ</p> <p>(ข) โรงแรมที่มีลักษณะตาม</p> <p>(๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งอาคารมีลักษณะตาม</p>	<p>โรงแรมแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) โรงแรมประเภท ๑ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก</p> <p>(๒) โรงแรมประเภท ๒ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร</p> <p>(๓) โรงแรมประเภท ๓ หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือห้องประชุมสัมมนา</p> <p>(๔) โรงแรมประเภท ๔ หมายความว่า</p> <p>(ก) โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายความว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และห้องประชุมสัมมนา หรือ</p> <p>(ข) โรงแรมที่มีลักษณะตาม</p> <p>(๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งอาคารมีลักษณะตาม</p>					

ชื่อ	กฎกระทรวงที่บังคับประเภทและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	วินิจฉัย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
ข้อ ๓	<p>สถานที่ตั้งของโรงแรมต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้พักและมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย</p> <p>(๒) เส้นทางเข้าออกโรงแรมต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร</p> <p>(๓) ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบการธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่นต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจโรงแรม</p> <p>(๔) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานอื่นใดอันจะทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม กระทั่งต่อความมั่นคงและการดำรงอยู่ของสถานที่ดังกล่าว หรือจะทำให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น</p>	<p>ข้อ ๓ (๓) หรือห้องพักมีลักษณะตาม ข้อ ๓/๑</p> <p>(ค) โรงแรมที่มีลักษณะตาม (ก) ซึ่งอาคารมีลักษณะตามข้อ ๓ (๓) หรือห้องพักมีลักษณะตามข้อ ๓/๑</p>	<p>คงเดิม</p>		<p>ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)</p>

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	โรงแรมต้องจัดให้มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่อ่อนแอ ดังนี้ (๑) สถานที่ลงทะเบียนผู้พัก (๒) โทรศัพท์หรือระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรม โดยจะจัดให้มีเฉพาะภายนอกห้องพักก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้พัก (๓) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง (๔) ระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งอย่างทั่วถึงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท รายละเอียด		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)
๔		คงเดิม			
๔/๑		อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่มีลักษณะเป็นแพ สิ่งปลูกสร้างลอยน้ำที่อยู่ประจำที่ หรือสิ่งปลูกสร้างรูกล้าลำนํ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยแล้วแต่กรณี ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีเครื่องลอยน้ำหรือเสื่อชูชีพเท่าจำนวนผู้พักของแต่ละห้องพัก โดยติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและให้มีป้ายแสดงจุดที่ติดตั้งให้เด่นชัด			

ข้อ	กฎกระทรวงกฤษฎีกาและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกฤษฎีกาและ หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกฤษฎีกา ราชกิจ		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)
		(๒) จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ (๓) กรณีที่มีการประกอบอาหาร และให้บริการอาหารบนอาคารที่มีลักษณะ เป็นแพ ลิงปลูกสร้างลอยน้ำที่อยู่ประจำที่ หรือสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำน้ำ แล้วแต่กรณี ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบ เคลื่อนย้ายได้ ขนาดถึงละไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวนอย่างน้อย ๑ ถึง และจัดให้มี ลิตร โดยจัดให้มีจำนวน ๒ ถึง ต่อจำนวน ๓๐ คน มีให้นำข้อ ๘ ของกฎกระทรวงนี้ มาใช้บังคับ			
๔/๒		อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่มี ลักษณะเป็นเต็นท์ กระโจม เฟิง หรืออาคาร อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ต้องจัดให้มี แสงสว่างอย่างเพียงพอในห้องพัก และ บริเวณทางเดินระหว่างอาคารนั้นกับสถานที่ อื่นใดภายในบริเวณโรงแรม			
๕	โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ำและ ห้องส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดย จัดแยกส่วนสำหรับชายและหญิง และต้อง รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	โรงแรมต้องจัดให้มีห้องน้ำและ ห้องส่วนที่ให้บริการสาธารณะโดย จัดแยกส่วนสำหรับชายและหญิง และต้อง รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ			

ข้อ	คดียุทธศาสตร์กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับยี่สิบ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายชื่อ		
			เห็นด้วย (จำนวนอำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวนอำเภอ)
		ต้องจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก			
๖	ห้องพักต้องไม่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายหรือมุ่งหมายให้เหมือนหรือคล้ายกับศาสนสถานหรือสถานอื่นเป็นที่เคารพในทางศาสนา	คงเดิม			
๗	ห้องพักต้องมีเลขที่ประจำห้องพักกำกับไว้ทุกห้องเป็นตัวเลขอารบิกโดยให้แสดงไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และในกรณีที่โรงแรมใดมีหลายอาคาร เลขที่ประจำห้องพักแต่ละอาคารต้องไม่ซ้ำกัน ประตูห้องพักให้มีช่อง หรือวิธีการอื่นที่สามารถมองจากภายในสู่ภายนอกห้องพักได้ และมีกลอนหรืออุปกรณ์ที่สามารถล็อกจากภายในห้องพักทุกห้อง	คงเดิม			
๗/๑	-	ห้องพักที่ให้บริการแบบห้องพักรวมโดยคิดค่าบริการเป็นรายคนต้องจัดให้มีเลขที่ประจำเตียงกำกับไว้ทุกเตียงเป็นเลขอารบิกโดยให้แสดงไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีให้นำข้อ ๗ ของกฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับ			
๗/๒	-	ห้องพักในเต็นท์หรือที่มีลักษณะใกล้เคียง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่สามารถล็อกห้องพักจากภายในและภายนอก			

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายละเอียด		
			เห็นด้วย (จำนวน อาเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อาเภอ)
		มีให้นำข้อ ๗ วรรคสองของกฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับ			
๘	สถานที่จอดรถของโรงแรมที่อยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมีขีดและต้องสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ตลอดเวลา	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร			
๙	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่มีลักษณะเป็นแพ ลิงปลุกสร้างลอยน้ำที่อยู่ประจำที่ หรือสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำต้องมีหลักฐานแสดงว่า ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง			
๑๐	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ต้องมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย	คงเดิม			

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว-รายชื่อ		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
	การนั้น และผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗				
๑๑	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องมีการรักษาความสะอาด มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ และมีระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายอากาศที่ถูกต้องลักษณะ	คงเดิม			
๑๒	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๑) อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มีความสูงไม่เกินสองชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารและวัสดุภายใน จำนวนคูหาละ ๑ เครื่อง (๒) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือในแต่ละชั้นจำนวน ๑ เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกกระชั้นไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครื่อง (๓) การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร และต้อง	คงเดิม			

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทฯ รายข้อ		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
	<p>ติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นและอ่านคำแนะนำการใช้ได้โดยสะดวก</p> <p>(๔) เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก</p>				
๑๓	<p>อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) อาคารที่มีลักษณะเป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มีความสูงไม่เกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกคูหา</p> <p>(๒) อาคารตาม (๑) ที่มีความสูงเกินสองชั้น ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ภายในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกชั้นและทุกคูหา</p> <p>(๓) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) และ (๒) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น</p>	<p>คงเดิม</p>			
๑๔	<p>อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องมีช่องทางเดินภายในอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร</p>	<p>คงเดิม</p>			
๑๕	<p>อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟตาม</p>	<p>คงเดิม</p>			

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท		
			เห็นด้วย (จำนวน อ้าเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อ้าเภอ)
	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร				ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)
๑๖	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ภายในอาคารต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติและสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน	ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองตามวรรคหนึ่ง ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับเครื่องทนายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง			
๑๗	อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่กรณีมีส่วนร่วมระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม	บ่อเกรอะและบ่อซึมของสมาชิกของอาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรมตามข้อ ๑๐ ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่กรณีมีส่วนร่วมระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม			
๑๘	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) มีห้องพักไม่เกิน ๕๐ ห้อง				

ข้อ	กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่...) พ.ศ.	ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและรายชื่อ		
			เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)	ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน อำเภอ)
๑๙	<p>(๒) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วมและระเบียงห้องพัก</p> <p>(๓) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก</p> <p>โรงแรมประเภท ๒ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วมและระเบียงห้องพัก</p> <p>(๒) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอสำหรับผู้พัก</p>	ยกเลิก			
๒๐	<p>โรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ห้องพักทุกห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔ ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ ห้องส้วมและระเบียงห้องพัก</p> <p>(๒) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง</p> <p>(๓) กรณีมีห้องพักไม่เกิน ๘๐ ห้องห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ</p> <p>ความใน (๓) มิให้นำมาใช้บังคับแก่โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและโรงแรมที่ตั้งอยู่นอก</p>	<p>โรงแรมประเภท ๓ และประเภท ๔ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข</p> <p>(๑) มีห้องน้ำและห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในห้องพักทุกห้อง เว้นแต่ห้องพักที่มีลักษณะตามข้อ ๗/๑</p> <p>(๒) กรณีมีห้องพักไม่เกิน ๘๐ ห้องให้มีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการได้ ดังนี้</p> <p>(ก) โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ สามารถตั้งสถานบริการได้ทุกประเภท</p> <p>(ข) โรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ หรือตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ</p>			

ชื่อ	คชฎการะทรงกัทพดประเภทและ ทลลลคณทกการประกอขอรทกจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑	จรงคฎการะทรงกัทพดประเภทและ ทลลลคณทกการประกอขอรทกจโรงแรม (อับยท .) พ.ศ.	คควมคดเห็นดอรงคฎการะทรงกัทพดประเภทฯ รยชอ		
			นทบดวย (ลคขวน อคออ)	คควมคดเห็นดเพมเดม (ระบ)	นทบดวย (ลคขวน อคออ)
	เขตพทนทเพอการอนุญาตให้ดงสถานบรการ หรือโรงแรมทดงออยู่ในทองทงดอนุญาตให้ดง สถานบรการซึ่งมีสถานบรการตามมาตรา ๓ (๕) แหน่งพระราชบัญญัติสถานบรการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพมเดมโดยพระราชบัญญัติ สถานบรการ (อับยท ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖	สามารถดงได้เฉพาะสถานบรการตามมาตรา ๓ (๕) แหน่งพระราชบัญญัติสถานบรการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพมเดมโดย พระราชบัญญัติสถานบรการ (อับยท ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖			

ข้อเสนอมะเพมเดม

.....

.....

.....

.....

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ ปลัดจังหวัด
()

วันที่